

THÁI THỤY, QUỲNH PHỤ

# Đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân

Tính đến ngày 19/2, toàn huyện Thái Thụy đã hoàn thành gieo cấy hơn 10.000ha lúa, đạt gần 80% tổng diện tích gieo cấy vụ xuân. Nông dân tại các địa phương trên địa bàn huyện đang tập trung huy động nhân lực, máy cấy xuống đồng để gieo cấy hết các diện tích lúa còn lại, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 25/2.

Vụ xuân này, toàn huyện Thái Thụy gieo cấy 12.700ha lúa. Cơ cấu giống gồm: nhóm lúa lai chiếm 40% diện tích với các giống CNR36, Nhị ưu 838, Nhị ưu 63, Thái xuyên 111, Nam ưu 209, Nam dương 99...; nhóm giống lúa chất lượng chiếm 30% diện tích với các giống RVT, Bắc thơm số 7, T10, N97, Thiên ưu 8, Đài thơm 8 và các giống lúa Nhật...; nhóm lúa thuần chiếm 30% diện tích với các giống BC15, Thiên ưu 8, TBR225, Kim cương 111...

Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Để bảo đảm hoàn thành gieo cấy vụ lúa xuân trong khung thời vụ, ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi, huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương, các HTX tuyên truyền, vận động nông dân tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân, chăm sóc và bảo quản tốt lượng mạ đã gieo. Đồng thời, khuyến khích nhân dân tích cực tổ chức gieo cấy theo phương thức gieo mạ khay, phân bón thúc hàng rộng, hàng hẹp để hạn chế sâu bệnh tiết kiệm chi phí sản xuất.

Cũng giống như nhiều hộ dân khác trong xã Thụy Sơn, vụ xuân này, gia đình bà Đặng Thị Bắc, thôn Nhạo Sơn thực hiện gieo mạ khay, cấy máy của HTX SXKD DVNN xã. Bà Bắc cho biết: Vụ xuân này, nhà tôi gieo cấy 9 sào bằng các giống nhóm lúa lai. Toàn bộ diện tích lúa trên được tôi thuê HTX cấy bằng máy, mạ khay với giá hơn 200.000 đồng/sào. Trước khi bước vào vụ, tôi chỉ việc đăng ký giống, sau đó HTX tiến hành gieo mạ khay và cấy bằng máy xong rồi bàn giao ruộng cho gia đình chăm sóc. Cây bằng máy nhanh, người dân cũng



Xã Thụy Sơn (Thái Thụy) đẩy mạnh đưa máy cấy vào sản xuất.

không mất công gieo và chăm sóc mạ nên chi phí sản xuất giảm hơn nhiều so với cấy truyền thống. Nếu như cấy bằng tay với số tiền hơn 200.000 đồng chỉ đủ để thuê nhân công cấy cho 1 sào lúa, chưa kể tiền giống và công gieo mạ...

Thụy Sơn hiện là một trong những xã tích cực thực hiện việc đưa máy cấy, cấy bằng tay vào sản xuất lúa từ nhiều năm nay. Ông Trần Đạo Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX SXKD DVNN xã Thụy Sơn cho biết: Vụ xuân năm 2019, HTX tiếp tục cung cấp dịch vụ gieo mạ khay, cấy bằng máy cho bà con nông dân trong xã. Trong đó, HTX sử dụng 6 máy cấy và gieo gần 20.000 khay mạ để gieo cấy hơn 90ha/455ha tổng diện tích lúa tại địa phương. Việc đẩy mạnh đưa máy cấy vào sản xuất đã giúp nhiều hộ nông dân giảm bớt vất vả và cùng chi phí nhân công, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đồng thời, giúp đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trên địa bàn xã bảo đảm kịp khung thời vụ. Đến nay, toàn xã đã cơ bản hoàn thành gieo cấy vụ lúa xuân. Ngoài xã Thụy Sơn trên địa bàn huyện còn có một số địa phương khác đưa máy cấy, mạ khay vào sản xuất vụ lúa xuân năm nay như xã Thụy Duyên, Thụy Thanh, Thụy Chính... Tuy nhiên, hiện nay số diện tích lúa được cấy bằng phương thức cấy máy, mạ khay trên địa bàn huyện vẫn chiếm tỷ lệ thấp. Như vụ xuân này, toàn huyện, có hơn 500ha lúa xuân được cấy máy, mạ

khay, chiếm gần 4% tổng diện tích.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành gieo cấy lúa xuân, ngành Nông nghiệp Thái Thụy đang tích cực đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện ngay việc chăm sóc và bảo vệ lúa xuân. Trong đó tiến hành điều tiết giữ mực nước hợp lý trên mặt ruộng và thực hiện chăm sóc và bón phân thúc sớm sau khi lúa bén rễ hồi xanh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, diệt trừ ốc bươu vàng, chuột, phát hiện và phòng, trừ kịp thời các loại sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng.

Với khí thế và niềm tin của mùa xuân mới, huyện Quỳnh Phụ đã chủ động, tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa, quyết tâm giành thắng lợi trong vụ xuân năm 2019.

Ông Nguyễn Đình Triều, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ cho biết: Ngay từ tháng 11/2018, UBND huyện và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai để án sản xuất vụ xuân hè năm 2019 tới các địa phương trong huyện. Cán bộ của huyện được phân công phụ trách cụm, đã được tăng cường bám nắm kiểm tra, đôn đốc cơ sở, kịp thời có những thông tin phản hồi để tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất của cơ sở. Công tác

tuyên truyền về kỹ thuật sản xuất, cơ cấu giống, mùa vụ, chính sách hỗ trợ sản xuất được tích cực triển khai qua hệ thống loa truyền thanh và các lớp tập huấn có sự tham gia của cán bộ kỹ thuật Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật... Để chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân, nông dân Quỳnh Phụ đã tập trung thu hoạch diện tích cây màu vụ đông còn lại, làm tốt công tác thủy lợi nội đồng, phát động các chiến dịch diệt chuột, tích cực chuẩn bị khâu làm đất, chỉnh trang đồng ruộng. UBND huyện đã giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc

Thái Bình nạo vét, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi quan trọng để phục vụ cho công tác lấy nước để ải và sản xuất vụ xuân. Bên cạnh đó, các cơ chế, chính sách hỗ trợ giống lúa, thuốc diệt chuột, hỗ trợ mô hình cánh đồng lớn... đã khuyến khích, tạo thêm động lực cho nông dân sản xuất. Tiêu chí hoàn thành kế hoạch vụ xuân hè cũng được đưa vào để xếp loại phong trào thi đua của các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể trong năm.

Vụ xuân năm 2019, huyện Quỳnh Phụ phấn đấu gieo cấy 11.600ha, trong đó, mở rộng diện tích các giống lúa chất lượng cao chiếm 30% trở lên. Địa phương chỉ đạo tốt lịch thời vụ, thực hiện nghiêm chủ trương của UBND tỉnh về việc gieo cấy 100% diện tích giống lúa ngắn ngày trà xuân muộn để chủ động ứng phó với thời tiết bất thuận, thâm canh, giành năng suất cao.

Trong không khí rộn ràng sản xuất đầu năm, gác lại những ngày vui tết, bà con nông dân xã Quỳnh Hải đã nô nức ra đồng chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân.

Bà Nguyễn Thị Len, thôn Lê Xá phấn khởi chia sẻ: Thực hiện chủ trương hướng tới sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gia đình tôi đã tích tụ được 10 mẫu ruộng. Chấp hành để án sản xuất của xã, sau khi nghỉ tết, gia đình tôi và bà con nông dân địa phương đã tập trung nhân lực gieo cấy lúa xuân. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, với điều kiện thời tiết thuận lợi, dự kiến năng suất lúa vụ xuân sẽ tương đối cao. Lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi trong sản xuất cũng là tâm trạng của bà Nguyễn Thị Tho, xóm 5, thôn Đông Cừ, xã Đông Hải. Bà Tho chia sẻ: Với 1 mẫu ruộng, vụ xuân

năm nay, gia đình tôi tập trung gieo cấy các giống chủ lực như T10, Bắc thơm, Thiên ưu. Sau khi chuẩn bị tốt các khâu gieo mạ, vệ sinh đồng ruộng... ăn tết xong, gia đình tôi tập trung cấy lúa xuân. Nhờ xã làm tốt công tác thủy lợi, phát động diệt chuột... nên bà con nông dân rất yên tâm sản xuất. Ông Nguyễn Duy Nam, Giám đốc HTX DVNN Đông Hải cho biết: Vụ xuân năm 2019, xã Đông Hải phấn đấu gieo cấy 452,8ha lúa, cơ cấu gồm 20% lúa chất lượng cao như ĐS1, J02, Bắc thơm, còn lại là lúa Thiên ưu và các giống lúa khác. Với quan điểm chỉ đạo "tiền ải, hậu dảm", toàn bộ diện tích canh tác lúa xuân của xã Đông Hải đã lấy đủ nước trong các đợt đổ ải, xã chỉ đạo nông dân chuẩn bị kỹ lúa giống, tập trung kết hợp vệ sinh đồng ruộng, cải tạo đất để sẵn sàng gieo cấy bảo đảm cho vụ xuân thắng lợi. Trước tết Nguyên đán, nông dân ở một số thôn đã bắt đầu gieo cấy lúa xuân, 7/2 (mùng 3 tết) bà con nông dân tập trung gieo cấy đại trà.

Đến thời điểm này, Quỳnh Phụ đã cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa xuân, nhiều địa phương như các xã Đông Tiến, Quỳnh Ngọc, Đông Hải, An Khê... đã đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công tác gieo cấy.

Huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các địa phương sau khi hoàn thành gieo cấy, cần tăng cường bám nắm ruộng đồng, điều tiết thủy lợi, chỉ đạo nông dân tập trung chăm sóc lúa, thực hiện tốt công tác bảo vệ thực vật... để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết vụ xuân nghiêm túc và bảo đảm thắng lợi sản xuất.

**TRẦN TUẤN - TRỊNH CƯỜNG**



Nông dân xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) tập trung gieo cấy lúa xuân.

## Lạc quan dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2019

(vtv.vn) Trong tháng 1/2019, dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đổ vào Việt Nam đã tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2018, lên tới 1,9 tỷ USD, theo báo cáo mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đây cũng là điều mà nhiều chuyên gia đã dự báo trước trong bối cảnh môi trường đầu tư Việt Nam nhận được nhiều nhận định tích cực trong năm 2019.

Theo thống kê, hiện vốn FDI tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, các lĩnh vực hậu cần, logistics như vận tải, kho bãi... những mảng Việt Nam đang có lợi thế về lao động. Ngoài ra, do xu hướng tăng lên của tầng lớp trung lưu, một số lĩnh vực khác như khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại, cũng đang hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài.

Theo các chuyên gia, Việt Nam vẫn đang là một điểm sáng thu hút vốn đầu tư nước ngoài không chỉ trong năm 2019 mà là rất nhiều năm tới. Do vậy, thách thức không đến từ nội lực nền kinh tế mà lại đến từ bên ngoài.

Theo đại diện HSBC Việt Nam, trong bối cảnh các nền kinh tế lớn như châu Âu, Mỹ và Trung Quốc đang có dấu hiệu suy thoái, Việt Nam sẽ chịu nhiều ảnh hưởng trong việc thu hút vốn đầu tư.

Năm 2019, Việt Nam vẫn sẽ thu hút được nhiều FDI, tuy nhiên, theo các chuyên gia, quan trọng không phải thu hút được bao nhiêu mà là chất lượng của dòng vốn này.

Đây là thời điểm mà Việt Nam có thể lựa chọn được những dự án FDI nào phù hợp với chiến lược phát triển và có thể nâng cao được giá trị cộng thêm cho nền kinh tế.

## 2019 - năm của những chiếc ví điện tử



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là xu thế tại Việt Nam mà còn là một xu thế trên toàn cầu. Năm 2019, dự đoán sẽ là năm chạy đua gay gắt của những chiếc ví điện tử.

Về cơ bản, ví điện tử giống như chiếc ví thông thường nhưng được tích hợp lên điện thoại di động qua một ứng dụng. Có 3 loại ví sau: tiền riêng trong tài khoản ví; tài khoản ví liên kết với tài khoản ngân hàng; tài khoản ví liên kết với thẻ thanh toán, có thể là thẻ ATM nội địa hay thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ.

Có thể kể đến vài cái tên mới xuất hiện trên thị trường ví điện tử nhưng đã bùng nổ rất mạnh để cạnh tranh, đó là Sacombank Pay và Viettel Pay. Việc ngân hàng, với lợi thế là có sẵn là tệp khách hàng có sẵn các tài khoản ngân hàng, nhẩy vào ví sẽ khiến cuộc cạnh tranh của những chiếc ví điện tử sẽ còn khốc liệt hơn nữa. Lúc đó có thể có 2 lựa chọn cho không ít chiếc ví điện tử: sáp nhập với nhau hoặc bán mình cho chính các ngân hàng.

Cách đây một tháng, Thủ tướng Chính phủ quyết định cho thí điểm thanh toán bằng tài khoản điện thoại. Hiện tại, gần như 100% người dân có điện thoại di động và có tài khoản di động. Có thể, một buổi sáng đẹp trời nào đó, mỗi một chiếc sim điện thoại lại có thể thanh toán, chi tiêu dễ dàng như ví điện tử.

## LÔ GIANG

# Tiêu hủy lợn ốm bất thường, phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi

Đến thời điểm này, trên địa bàn xã Lô Giang (Đông Hưng) đã phát hiện 28 con lợn ốm bất thường của hai hộ chăn nuôi. Để bảo vệ dân lân, ngăn ngừa sự xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn xã, UBND xã Lô Giang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn.

Xã Lô Giang hiện có tổng đàn lợn 5.200 con của 278 hộ chăn nuôi, chủ yếu là chăn nuôi gia trại. Đến ngày 20/2, hộ bà Đỗ Thị Duyên ở thôn Phú Nông thông báo có 22 con lợn và hộ ông Vũ Đăng Huy ở thôn Hoàng Nông thông báo có 6 con lợn ốm bất thường. Ngay sau đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Đông Hưng đã về xã kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn, đặc biệt là với hai hộ có lợn ốm bất thường.



Lấy mẫu lợn bệnh đưa đi xét nghiệm.

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện, ngay chiều ngày 20/2 xã Lô Giang đã huy động lực lượng khẩn trương thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng quanh chuồng trại của hai hộ có lợn ốm bất thường. Đồng chí Vũ Xuân Khu, Chủ tịch UBND xã Lô Giang cho

biết: Ngay sau khi các hộ chăn nuôi báo cáo có lợn ốm bất thường xã đã báo cáo với huyện, với tỉnh, cử cán bộ thú y xuống kiểm tra, cấp vòi bột và hóa chất tiêu độc, khử trùng để các hộ rắc, phun toàn bộ chuồng trại, đồng thời yêu cầu các hộ không được bán

chạy, giết mổ, vận chuyển lợn ốm đi nơi khác. Ngay sáng ngày hôm sau (21/2), xã đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn ốm bất thường của hai hộ theo đúng quy trình hướng dẫn. Cả hai hộ có lợn ốm bất thường đều đồng thuận cho tiêu hủy lợn ốm của gia đình mình. Bà Đỗ Thị Duyên, thôn Phú Nông cho biết: Gia đình nuôi lợn ở 2 khu chuồng với diện tích 10 mẫu, tiềm phòng đầy đủ, khi phát hiện 22 con bị ốm tôi thông báo ngay cho xã, đồng thời thực hiện rắc vòi bột và phun hóa chất khử trùng cho cả 2 khu chuồng trại. Hơn 1 tấn lợn bị tiêu hủy cũng tiếng song phải chấp nhận để không lây lan sang các hộ chăn nuôi khác. Hộ ông Vũ Đăng Huy, thôn Hoàng Nông chỉ có 6 con bị bệnh trong tổng số đàn lợn 37 con, mỗi con nặng trên 60kg. Ông Huy cũng đồng ý tiêu hủy lợn song để nghị tỉnh, huyện

hỗ trợ để gia đình bớt khó khăn.

Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh trên địa bàn xã Đông Đô (Hưng Hà) và có nguy cơ lây lan, bùng phát trên diện rộng, đặc biệt là với một số xã của huyện Đông Hưng giáp ranh với huyện Hưng Hà. Theo bà Phạm Thị Loan, phụ trách Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đông Hưng, bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, do vi rút gây ra, lây lan nhanh trên lợn, gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết cao, hiện chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp hiệu quả nhất là tiêu hủy lợn bệnh.

Để việc tiêu hủy lợn mắc bệnh nguy hiểm ở Lô Giang bảo đảm không phát tán vi rút gây bệnh khi di chuyển ra hồ chôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đã chỉ đạo và cử cán bộ thú y thực hiện đúng quy trình tiêu hủy: trước khi chôn phải làm lợn chết bằng điện, cho vào bao tải, buộc chặt miệng bao, cho lên xe tải ba gác đã được rắc vòi bột, phun hóa chất sát trùng, phủ nilon. Rắc vòi bột và phun hóa chất khử trùng dọc đường xe chở lợn đi qua. Hồ chôn lợn mắc bệnh cách nhà dân, lót nilon, lấp đất xong phải rắc vòi bột, phun hóa chất khử trùng...

Đồng chí Hoàng Đức Kiểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết: Để hỗ trợ xã Lô Giang phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn, UBND huyện Đông Hưng quyết định hỗ trợ xã trên 800 lít hóa chất. Lãnh đạo huyện và cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện trực tiếp xuống phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo, giúp đỡ người dân tiêu hủy lợn ốm, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống và nhận biết bệnh

dịch tả lợn châu Phi cho các hộ chăn nuôi để đề phòng. Xã Lô Giang huy động 20 tấn vòi bột và lực lượng phối hợp cùng các hộ chăn nuôi phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ chuồng trại trên địa bàn xã. Công an xã lập chốt kiểm dịch không cho vận chuyển lợn ra, vào địa phương. Hộ nào có lợn ốm không ăn, sốt cao phải báo cáo ngay để UBND xã có biện pháp xử lý kịp thời tránh lây lan ra diện rộng. Riêng với các hộ chăn nuôi, lợn chưa có bệnh yêu cầu các hộ áp dụng nghiêm túc các biện pháp chăn nuôi

an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh tiêu độc, khử trùng khu chăn nuôi; tăng cường chăm sóc nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn.

Để bệnh dịch tả lợn châu Phi không xâm nhập, lây lan ra diện rộng, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể rất cần sự tự giác chủ động thông báo khi phát hiện lợn mắc bệnh, tích cực phối hợp thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng chuồng trại của các hộ chăn nuôi.

**THU HIỀN**



Chôn lấp tiêu hủy lợn bệnh đúng quy trình.